

Số: 250/KH-THCSTC

Tam Nông, ngày 10 tháng 10 năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học**  
**năm học 2024 - 2025**

Căn cứ Luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;

Căn cứ Công văn số 1711/SGDDĐT-CTTT ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm học 2024 - 2025.

Căn cứ Công văn số 933/PGDDĐT-HCTC ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá năm học 2024 - 2025.

Căn cứ vào Nội quy cơ quan đơn vị trường THCS Tràm Chim;

Nay Trường THCS Tràm Chim xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm học 2024 – 2025, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

**II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, phối hợp thực hiện Luật**

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường; tập trung xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trường THCS Tràm Chim.

Thành lập Tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, đơn vị.

## **2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật, truyền thông về phòng, chống tác hại thuốc lá**

Tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên kênh Phát thanh học đường tại đơn vị, facebook, zalo, hệ thống thông tin nội bộ, Trang Thông tin điện tử của trường.

Phổ biến hình thức nhắc nhở, xử phạt đối với những hành vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên những kênh truyền thông dễ tiếp cận.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến giáo viên, nhân viên, học sinh... bằng nhiều hình thức như: nói chuyện trực tiếp, mít tinh, hội thi, hội thảo hoặc lồng ghép với các buổi sinh dưới cờ.

Biên soạn và cấp phát tài liệu truyền thông như: tờ rơi, áp phích, panô, biển cấm hút thuốc lá tại cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục duy trì Mô hình “*Trường học không khói thuốc*” tại các cơ quan, đơn vị.

## **3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.**

Thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường.

Tổ chức các đợt kiểm tra hàng tháng, quý và xử lý các vi phạm về sử dụng thuốc lá trong đơn vị. Giám sát việc thi hành các quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi có quy định cấm hút thuốc lá theo quy định hiện hành.

## **III. THỜI GIAN THỰC HIỆN**

Từ tháng 09/2024 đến hết 31/ 05/2025.

## **IV. KINH PHÍ**

Kinh phí hoạt động từ nguồn kinh phí vì sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban giám hiệu**

Xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

Tham gia phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Triển khai công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử phạt vi phạm trên các phương tiện thông tin truyền thông; đẩy mạnh công tác truyền thông sâu rộng trong đơn vị.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện quy định cấm hút thuốc trong cơ quan đơn vị, nơi làm việc.

Thành lập tổ kiểm tra, giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đơn vị.

## **2. Các tổ chuyên môn**

Hướng dẫn các giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch và thực hiện nội dung không khói thuốc trong trường học, dạy học lồng ghép nội dung phòng chống thuốc lá phù hợp với nội dung các môn học.

Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tuyên truyền cho các thành viên tổ, người thân trong gia đình về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật (chiếu phim, hài kịch...).

## **3. Các bộ phận Đoàn – Đội**

Lồng ghép nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình phát thanh học đường với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Y tế triển khai trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề “Trường học không khói thuốc”.

- Tổ chức cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết về không hút thuốc lá, thuốc là điện tử trong đơn vị cơ quan trường học.

- Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh trong ngành.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

Xây dựng mô hình “*Trường học không khói thuốc lá*”. Treo bản bano, apphic, tờ rơi, các biển cấm hút thuốc,... tại các điểm thường xuyên lui tới của giáo viên, nhân viên và học sinh.

#### **4. Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá (có quyết định thành lập riêng)**

Cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

Hỗ trợ các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Báo cáo việc thực hiện pháp luật phòng chống thuốc lá tại đơn vị về cấp trên theo hàng tháng, hàng quý, năm học.

Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình cơ quan, đơn vị “*Trường học không khói thuốc lá*”; rà soát, bổ sung quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm học 2024– 2025 của trường THCS Tràm Chim./.

***Nơi nhận:***

- PGDĐT huyện;
- UBND thị trấn;
- Công đoàn trường
- Các tổ chuyên môn;
- Các bộ phận, Đoàn – Đội;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Phạm Thành Công**